

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

เรื่อง รับผิดชอบการจัดตั้งพรรคเกษตรเสรี

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคเกษตรเสรี ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรค เกษตรเสรี ดังนี้

นโยบายพรรคเกษตรเสรี พ.ศ. ๒๕๕๑

(อุดมการณ์) ไม่ซื้อเสียง ไม่ขายสิทธิ ไม่คิดซื้อ ส.ส.

“พรรคเกษตรเสรี” จะยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข พรรคจะยึดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้ในการ บริหารประเทศ อันจะก่อให้เกิดการอยู่ดีกินดีของประชากรในระบอบประชาธิปไตย สืบไปโดยมีแนวนโยบายดังนี้

๑. นโยบายการเมืองและการปกครอง

๑.๑ ดำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข อันเป็นระบอบที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนวิวัฒนาการ ของประเทศยุคโลกาภิวัตน์

๑.๒ ดำเนินการให้อธิปไตยเป็นของประชาชน อันเป็นหัวใจของการปกครองของระบอบประชาธิปไตย โดยมีผู้แทนราษฎรและผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

๑.๓ ส่งเสริมเสรีภาพและสิทธิของประชาชนทั้งในด้านเผยแพร่ความคิดเห็นทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้บัญญัติแห่งกฎหมาย รวมทั้งสิทธิในการมีงานทำ สิทธิที่ได้รับทางการแพทย์และสาธารณสุข

๑.๔ ต่อต้านระบบเผด็จการทุกรูปแบบโดยสันติวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

๑.๕ จะแก้ไขความขัดแย้งทางการเมือง และความคิดเห็นโดยสันติวิธี มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นรากฐานที่จำเป็นสำหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับมติของคนส่วนใหญ่ จะสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีตลอดทั้งความเข้าใจอันดีในชาติ

๑.๖ จะปฏิรูประบบราชการให้ข้าราชการที่ด้อยคุณภาพได้สำนึกในหน้าที่บริการประชาชน และให้หันมาใช้วิธีการแบบประชาธิปไตย คือ บังคับตามกฎหมาย ด้วยเหตุผลและความต้องการอันชอบธรรมของประชาชน ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างเด็ดขาดและจริงจัง

๒. นโยบายการเศรษฐกิจและการอุตสาหกรรม

๒.๑ เร่งรัดปรับปรุงทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยระดมทรัพยากรกลไกต่างๆ ที่มีอยู่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับรายได้ของประชาชนในเมืองและชนบทให้อยู่ดีกินดี เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น

๒.๒ กำหนดแนวทางและส่งเสริมการท่องเที่ยว การธนาคาร การพลังงาน อุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการค้าหลัก เช่น ข้าว น้ำตาล ยางพารา เสื้อผ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งการขนส่งหลักภายในประเทศให้ได้รับการส่งเสริม โดยกระจายทุนในรูปบริษัทมหาชน หรือรับเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหรือให้ดำเนินการเองในบางส่วนตามความจำเป็น

๒.๓ เร่งรัดการเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร การอุตสาหกรรม และ ยกฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยวิธีการต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการปฏิรูปที่ดินอย่างเร่งด่วนและจริงจังให้กับชาวนา ชาวไร่ ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศให้มีที่ทำกินเป็นของตัวเองอย่างทั่วถึง

(๒) เร่งรัดระบบชลประทานและจัดหาน้ำให้เกษตรกรได้อย่าง ทั่วถึงและรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) เร่งรีบสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อการเกษตรเป็นสถาบันที่เข้มแข็ง เป็นสถาบันที่ดูแลผลประโยชน์ให้กับเกษตรกร ได้ทั่วถึงอย่างแท้จริง

(๔) รีบเร่งพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยให้เกษตรกรเป็นเจ้าของ และให้เป็นผู้ควบคุมอย่างจริงจัง ให้สหกรณ์เพื่อการเกษตรมีแผนดำเนินการอย่าง สมบูรณ์ และจะต้องรวมถึงการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมถึง การตลาดด้วย

สหกรณ์ชาวนาต้องมีศูนย์กลาง และดำเนินการจำหน่ายโดยวิธีนี้ จะตัดคนกลางให้เหลือแต่เฉพาะที่จำเป็นจริงๆ ผลประโยชน์จากการเกษตรก็จะ ตกเป็นของเกษตรกรเอง

(๕) จะปรับปรุงแก้ไขกลไกของรัฐและกลไกอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสินเชื่อ และการให้ความช่วยเหลือในปัจจัยแห่งการผลิตให้กับเกษตรกร ได้มีโอกาสขายผลผลิต ในการเกษตรได้ในราคาที่เป็นธรรม

๒.๔ จะปฏิรูปการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง รวมทั้งสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การประปา การโทรศัพท์ และการขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศยาน ให้เป็นธุรกิจที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการใช้บุคคล ที่มีความสามารถ มีระบบตรวจสอบควบคุมผลงานเช่นเดียวกับธุรกิจของเอกชน ผู้ที่ ไม่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน ทำให้รัฐวิสาหกิจนั้นเกิดการ เสียหาย จะต้องพ้นจากหน้าที่ไป ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจนั้นทำหน้าที่เป็นหลักนำ ให้กับภาคเอกชน และโดยขณะเดียวกันต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านวิสาหกิจเอกชนด้วย เพื่อช่วยกันรักษาเสถียรภาพของตลาด ซึ่งในที่สุดจะสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ ภาคเอกชนและรัฐบาล

๒.๕ จะสร้างความสมดุลระหว่างเกษตรกรและการอุตสาหกรรม เนื่องจาก การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นตลาดซึ่งกันและกัน การพัฒนาอุตสาหกรรม ชั้นแรกต้องเป็นอุตสาหกรรมเบาที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรผลิตให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น ปุ๋ยเคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล ซึ่งจะมีผลสะท้อนในการพัฒนาการเกษตรได้อย่าง ต่อเนื่องและทันสมัย จะทำให้เกิดผลผลิตมากขึ้น ตลอดทั้งรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นตามตัว นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมจะเป็นตลาดที่ซื้ออาหารและวัตถุดิบจากการเกษตรกร นักธุรกิจทางการเกษตร รวมทั้งการตลาดและการแปรรูปเป็นหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและยุติธรรม

๒.๖ กระจายอำนาจบริหารและเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นและชนบทอย่างรีบด่วน เร่งสร้างความเจริญให้แก่ชนบท ประชากรในชนบทจะต้องอยู่ดีกินดี โดยแบ่งปัน ภาษีอากรระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นให้อย่างเหมาะสม เร่งรัดและพัฒนา การเกษตรให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานให้เจริญรุดหน้า อย่างไม่หยุดยั้ง เร่งยกระดับชนบทให้เจริญทัดเทียมกัน โดยส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ในระดับท้องถิ่นให้มีการเลือกตั้งสภาตำบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒.๗ จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประเทศชาติและประชาชน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดม สมบูรณ์เป็นพิเศษ ทั้งแร่ธาตุและผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถและชำนาญการจำนวนมาก ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จะต้อง นำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำมาแปรรูปเพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือ กึ่งสำเร็จรูปเสียก่อนจึงจะส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ จะทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องหลายเท่าตัว นอกจากนี้ยังจะเป็นการส่งเสริมให้ประชากรอีกจำนวน มากมายมีงานทำ และมีความรู้ มีประสบการณ์ทางด้านวิทยาการแผนใหม่เพิ่มขึ้น

๒.๘ เร่งรัดการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้ผู้ทำการผลิตได้เป็นเจ้าของที่ดินทำกิน การปฏิรูปที่ดินในปัจจุบันได้มุ่งเน้นจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรในส่วน ที่ดินที่เป็นของรัฐเป็นหลัก จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม (พ.ศ. ๒๕๑๙ ถึงมกราคม ๒๕๓๔) ได้ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๖๒ อำเภอ ๔๓ จังหวัด ไร่กว่าที่ดิน ๖.๘๕ ล้านไร่ มอบเอกสารสิทธิ ๔.๗ ล้านไร่ จัดซื้อที่ดินของเอกชน ๓.๗ แสนไร่ซึ่งที่ดินที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินนี้ เกือบทั้งหมดเป็นป่าสงวนที่หมดสภาพป่า และมีเกษตรกรเข้าไปทำกินอยู่ก่อนแล้ว

ดังนั้น บทบาทของงานปฏิรูปที่ดินในปัจจุบัน จึงเป็นการจัดที่ดินของรัฐ ออกเอกสารสิทธิ จัดโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและงานพัฒนาอาชีพเป็นหลัก จึงอาจกล่าวได้ว่าการปฏิรูปที่ดินในปัจจุบันไม่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินอย่างจริงจัง เพราะปัญหาหลักในด้านการถือครองที่ดินอยู่ที่เกษตรกรไม่มีที่ดินของตนเอง หรือมีก็เพียงจำนวนไม่มากนักไม่พอทำกิน ซึ่งมีจำนวนเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน การเกษตรในส่วนนี้อยู่ถึง ๑.๓ ล้านครอบครัว และส่วนใหญ่ต้องเช่าที่ดินจากเอกชนเพื่อประกอบอาชีพการเกษตร ดังนั้นจุดที่เป็นปัญหาด้านการถือครองที่ดิน จึงอยู่ในส่วนของที่ดินเอกชนเพราะปัญหาในที่ดินของรัฐ ไม่ใช่ปัญหาเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกิน แต่เป็นปัญหาการครอบครองที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

พรรคเกษตรเสรีได้กำหนดนโยบายปฏิรูปที่ดินเป็นนโยบายด้านการเกษตรที่สำคัญของพรรคโดยเร่งรัดการปฏิรูปที่ดินของเอกชน ซึ่งมีจำนวนอยู่ถึง ๒๐ ล้านไร่ ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๕ ปี โดยจัดซื้อที่ดินของเอกชนตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินโดยชำระค่าที่ดินด้วยพันธบัตร สำหรับผู้ขายที่ดินหากต้องการเงินสดก็สามารถขายลดช่วงพันธบัตรกับสถาบันการเงินได้ ซึ่งที่ดินส่วนนี้จะนำมาขายให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอ ได้เช่าซื้อโดยผ่อนส่งในระยะยาว ๒๐-๒๕ ปี ซึ่งสัญญาเช่าซื้อที่ดินผ่อนส่งระยะยาวนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดทำขึ้นโดยมีตัวเงินกำกับเพื่อนำตัวเงินนี้ขายลดช่วงให้กับสถาบันการเงินได้ ซึ่งเงินที่ขายลดช่วงนี้ สามารถนำมาเป็นเงินทุนปฏิรูปที่ดินสำหรับให้หมุนเวียนในการจัดซื้อที่ดินเพื่อกระจายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

เพื่อให้การปฏิรูปที่ดิน บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงในการที่จะให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอ ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินในขนาดที่เหมาะสมได้นั้นจะต้องมีการกำหนดนโยบายการใช้ที่ดินอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสูญเสียที่ดินที่มีความเหมาะสมทางการเกษตร (ซึ่งในหลายท้องที่รัฐได้ลงทุนสร้างระบบชลประทานนับหมื่นๆ ล้านบาท) นโยบายราคาที่ดินเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการลงทุนทางการเกษตร เพราะราคาที่ดินในปัจจุบันสูงมากเกินไปเกินกว่าความสามารถของเกษตรกรโดยทั่วไปจะซื้อและนำมาใช้ประโยชน์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนคุ้มกับราคาที่ดิน

การดำเนินการดังกล่าวนี้ พรรคเกษตรเสรีเชื่อมั่นว่าเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นฐานของส่วนเศรษฐกิจการเกษตรอย่างถึงแก่นแท้ของปัญหา ทำให้เกษตรกรเกิดแรงจูงใจในการผลิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน แก้ไขปัญหาการว่างงานในส่วนของประชากรในภาคการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรและเป็นการลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง

นอกจากเรื่องการปฏิรูปที่ดินแล้ว พรรคเกษตรเสรียังมีนโยบายที่จะดำเนินการออกเอกสารสิทธิ แบบ นส. ๓ ให้กับประชาชนที่มีใบจอง ส.ค. ๑ หรือให้แก่ประชาชนที่พิสูจน์ได้ว่าได้ทำกินในที่ดินติดต่อกันมาเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปี ซึ่งประมาณว่ามีอยู่ไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านไร่ รวมทั้งออกโฉนดให้กับผู้ถือเอกสารสิทธิ นส. ๓ อีกราว ๖๕ ล้านไร่ อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินเป็นหลักฐานแน่นอนและสมบูรณ์ การดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการลงทุนและปรับปรุงในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ต้องวิตกกังวลในปัญหาด้านเอกสารสิทธิและเป็นการอำนวยความสะดวกก่อนนโยบายสินเชื่อการเกษตรของรัฐ

๒.๕ พัฒนาระบบสหกรณ์และกระจายเงินทุนสู่เกษตรกร

การที่เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนนั้น เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาสภาพการผลิตต่ำ ใช้ปัจจัยการผลิตอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านการตลาด ตกอยู่ภายใต้ภาวะหนี้สินโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีฐานะยากจนที่ต้องอาศัยเงินกู้ยืมจากนายทุน ขาดการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ต่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรจะต้องเป็นไปอย่างเป็นระบบด้วยภาพลักษณ์ที่ชัดเจน

กระบวนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ในเบื้องต้นต้องเริ่มจากการกระจายเงินทุนให้เกษตรกรนำไปชำระหนี้สินนายทุนและเพื่อเป็นทุนในการผลิตอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกษตรกรพ้นจากภาระหนี้ที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงและมีทุนพอที่จะจัดหาปัจจัยการผลิตมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการยกระดับการผลิต และทำลายความเสียหายเปรียบทางการตลาดที่เกษตรกรได้รับจากพ่อค้าผู้ให้เงินกู้

การระดมเงินทุนเพื่อช่วยให้เกษตรกรหลุดพ้นจากบ่วงหนี้สินนายทุนได้ครบถ้วนทั่วทั้งประเทศจะดำเนินการออกพันธบัตร อายุ ๒๐ ปี จำนวน ๖๕,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๓ งวดๆ แรก ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ที่เหลือ ๒ งวดๆ ละ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท

การกระจายเงินทุนเพื่อการผลิตทางการเกษตรในปัจจุบัน ในส่วนของสถาบันการเงินของเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพาณิชย์ ก็ไม่ให้ความสนใจสินเชื่อการเกษตรอย่างจริงจัง เพราะนอกจากจะเป็นเงินกู้อยู่แล้ว ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารสินเชื่อสูงแล้ว ยังมีความเสี่ยงมากด้วย ดังนั้นธนาคารพาณิชย์จึงเลือกที่จะปล่อยสินเชื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรที่มีฐานะดี สำหรับธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร ลูกค้าของธนาคารส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่มีฐานะปานกลาง ดังนั้น การที่เกษตรกรที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศจะมีโอกาสใช้เงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยปกติจึงเป็นไปได้ยากเพราะปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรซึ่งทำหน้าที่ด้านนี้ และมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่มีฐานะยากจนก็ไม่สามารถสนองความต้องการให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตร ที่ตั้งอยู่ในอำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ ทำหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิกทั้งในด้านสินเชื่อการเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิต รวบรวมผลผลิตและให้บริการส่งเสริมการเกษตร จากหลักการวิธีการดำเนินงาน และหน้าที่ทางธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรจึงให้ภาพลักษณ์อย่างเป็นระบบที่จะเป็น กลไกที่สำคัญในการพัฒนาการเกษตร ในปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตรอยู่ ๑,๒๗๔ สหกรณ์ จำนวนสมาชิก ๕๑๗,๗๓๑ ราย มีปริมาณธุรกิจด้านรวบรวมผลผลิต ๒,๕๕๑ ล้านบาท จัดหาปัจจัยการผลิต ๑,๕๗๕ ล้านบาท และสินเชื่อ ๖,๖๕๔ ล้านบาท แต่ปริมาณธุรกิจที่แต่ละสหกรณ์ดำเนินงานอยู่ในแต่ละแห่งนั้นก็ยังไม่มากนัก และขาดประสิทธิภาพที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก นอกจากนั้นการดำเนินงานของแต่ละสหกรณ์ก็เป็นไปอย่างเอกเทศ ขาดการเชื่อมโยงทางธุรกิจและไม่มีความเป็น ปึกแผ่น ดังนั้น จึงไม่มีพลังทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอที่จะสร้างอำนาจการต่อรอง ทางการค้าทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

แม้การดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร จะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมากก็ตาม แต่พรรคเกษตรเสรีก็ยังมีความเชื่อมั่นว่า สหกรณ์การเกษตร ยังคงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตรและยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สูงขึ้น ดังนั้น แนวนโยบายของพรรคในด้านสหกรณ์ จึงเน้น

ที่จะสร้างองค์กรนี้ให้เป็นขบวนการที่เข้มแข็งและมีการดำเนินงานเป็นขบวนการอย่างแท้จริง มิใช่เป็นไปอย่างเอกเทศอย่างในปัจจุบัน นอกจากนี้นโยบายของพรรค ยังเน้นพัฒนาสหกรณ์ให้มีขีดความสามารถที่จะให้บริการแก่เกษตรกร โดยตั้งสหกรณ์สาขาในระดับตำบลเพื่อบริการเกษตรกรแต่ละหมู่บ้านอย่างทั่วถึง ซึ่งแนวทางดำเนินงานของพรรคเรา พรรคจะระดมเงินทุนผ่านองค์กรชั้นสูงของสหกรณ์ เพื่อกระจายให้กับสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอไปดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้มีโอกาขยายขนาดธุรกิจและระดับของบริการให้กว้างขวางขึ้นจนอยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารงานทำให้สหกรณ์มีพลังที่จะช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้าน

เราเชื่อว่า เราสามารถพัฒนางานสหกรณ์ให้มีพลังที่เข้มแข็งได้ เพราะเรามีนโยบายกระจายอำนาจการบริหารส่วนท้องถิ่น นโยบายปฏิรูปการคลังและการเงิน นโยบายประกันราคาพืชผล นโยบายการปฏิรูปที่ดิน นโยบายการเพิ่มผลผลิต ตลอดจนนโยบายประกอบอื่นๆ ที่เกื้อหนุนบทบาทของสหกรณ์อย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพอย่างแท้จริงที่จะพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้าต่อไป

๒.๑๐ การปฏิรูปการเกษตรด้านต่าง ๆ

การยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของเกษตรกรหรือชาวชนบทให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบันได้อย่างแท้จริงนั้น ต้องอาศัยการปฏิรูปการเกษตรในทุกด้านประสานกันไปจะอาศัยลำพังการปฏิรูปที่ดินการกระจายสินเชื่อบุชนบท รวมทั้งการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งก็ยังไม่เพียงพอต้องดำเนินการปฏิรูปการเกษตรในด้านต่างๆ พร้อมกัน

(๑) การประกันราคาพืชผล

ในการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร นโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของพรรคได้แก่ การยกระดับและรักษาเสถียรภาพของราคาพืชผล การเกษตร พรรคเราจะดำเนินการประกันราคาขั้นต่ำพืชผลหลัก เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ถั่วเหลือง กาแฟ เป็นต้น ให้อยู่ในระดับสูงพอที่เกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ซึ่งนโยบายด้านนี้พรรคจะดำเนินการโดยผ่านระบบสหกรณ์การเกษตร ควบคู่กับนโยบายสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้กลไกการตลาดดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ โครงการจำหน่ายพืชผลของเกษตรกรและโครงการปรับปรุงระบบการตลาด

(๒) การเพิ่มผลิตภาพการผลิต

แม้ผลิตผลทางการเกษตรจะมีคุณภาพการผลิตต่ำก็ตามแต่ ก็อยู่ในวิสัยที่จะเร่งพัฒนาให้เพิ่มขึ้นได้อีกมากถ้ามีการเร่งรัดอย่างเป็นกระบวนการ ถูกวิธีในการดำเนินการนี้ พรรคเกษตรเสรีได้มีนโยบายต่างๆ ที่ประสานสอดคล้องกัน ทั้งในด้านการพัฒนาระบบชลประทาน การวิจัยปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การกระจายสินเชื่อและเพิ่มระดับการใช้ปัจจัยการผลิตและการส่งเสริมวิทยาการแผนใหม่ ซึ่งการดำเนินงานนี้จะดำเนินงานควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการตลาดเพื่อให้กลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวเร่งผลิตภาพการผลิต

(๓) การจัดตั้งตลาดกลางพืชผลการเกษตร

เพื่อให้ระบบการตลาดดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จนเป็นหลักประกันให้กับเกษตรกร ในการที่จะมีแหล่งขายผลผลิตที่แน่นอนและได้รับราคาสูงขึ้น ดังนั้น พรรคเกษตรเสรี จึงมีแนวนโยบายที่จะพัฒนา และจัดตั้งตลาดกลาง

พืชผลการเกษตรในจุดศูนย์รวมการขนส่งในแต่ละภูมิภาค และตลาดกลางปลายทาง ซึ่งนโยบายดังกล่าวเมื่อดำเนินการร่วมกับโครงการประกันราคาพืชผลและการพัฒนา สหกรณ์การเกษตรแล้วจะมีผลทำให้กลไกการตลาดสินค้าเกษตรดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งจุดที่สำคัญในการจัดตั้ง ตลาดกลาง เช่น ตลาดกลางข้าวที่นครสวรรค์ ตลาดกลางยางพาราที่อำเภอหาดใหญ่ และตลาดกลางผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น

(๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าแปรรูปเกษตร

ส่งเสริมให้มีการลงทุนใช้พืชผลเกษตรที่เคຍขายเป็นสินค้า ขั้นปฐมมาแปรรูปเป็นสินค้าขั้นกลาง หรือสินค้าสำเร็จรูปให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในผลผลิตการเกษตรและการจ้างแรงงาน ซึ่งแนวนโยบายที่ สำคัญได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสำเร็จรูปพวกพืชผักและผลไม้เป็นอาหาร สำเร็จรูป เช่น ข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง เป็นต้น ส่วนในด้าน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ข้าวฟ่าง เป็นต้น ก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ส่งเสริมกิจการปศุสัตว์ โรงชำแหละและการ บรรจุหีบห่อที่ทันสมัย ทั้งนี้ เน้นการขยายตลาดเนื้อสัตว์ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ การกระทำดังกล่าวตามนโยบายของพรรคจะทำให้ประเทศได้รับรายได้มวลรวมสูงกว่า การขายพืชผลในรูปสินค้าขั้นปฐมอย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

(๕) การพัฒนากิจการปศุสัตว์

ในการพัฒนากิจการปศุสัตว์ไทยให้ได้ผลอย่างจริง พรรค เกษตรเสรีได้กำหนดนโยบายในด้านต่างๆ อย่างรอบด้านเพื่อให้กิจการปศุสัตว์ไทย พัฒนาอย่างรวดเร็วจนถึงระดับการส่งออกอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ ตลาดต่างประเทศโดยมีแผนงานดังนี้

(๕.๑) แผนส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

(๕.๒) แผนเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมโรคระบาด

(๕.๓) แผนกระจายเงินทุนในพื้นที่ส่งเสริม

(๕.๔) แผนประกันราคา แปรสภาพ และการตลาด

ซึ่งแผนงานทั้ง ๔ ประการดังกล่าวจะสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้นความสำเร็จในด้านปศุสัตว์ ยังเป็นการสนับสนุน และรองรับตลาดพืชผลการเกษตรให้มีตลาดภายในประเทศที่กว้างขึ้น

๓. นโยบายจัดให้ประชาชนมีงานทำอย่างทั่วถึง

ปัจจุบันมีกำลังแรงงานที่ว่างงานอยู่ประมาณ ๓ ล้านคน มีแรงงานที่ว่างงานตามฤดูกาลในภาคการเกษตรอีกราว ๖ ล้านคน และมีแรงงานที่ทำงานไม่เต็มที่ทำเป็นบางวันหรือไม่ครบวันอีก ๑๕ ล้านคน ในแต่ละปีจะมีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานเข้าสู่ตลาดแรงงานปีละประมาณ ๒ ล้านกว่าคน ซึ่งปัญหาการว่างงานนี้ รัฐบาลที่ผ่านๆ มายังมีได้แก้ไขอย่างจริงจังและเป็นระบบ ดังนั้น อัตราการว่างงานของประชากรในช่วงที่ผ่านมาจึงขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจและการลงทุน ซึ่งจะผันผวนอยู่เสมอ ตามภาวะเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศและยังรัฐบาลเน้นการลงทุนของต่างประเทศเป็นปัจจัยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแล้ว ทำให้เศรษฐกิจไทย รวมทั้งการมีงานทำ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของเศรษฐกิจของเราเอง ซึ่งปัญหานี้ถ้าไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ก็จะทำให้ผู้ทำงาน ผู้ว่างงาน และผู้ที่เข้าสู่วัยทำงาน ขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตต้องผูกติดกับสภาวะการลงทุนของต่างประเทศเป็นสำคัญ

พรรคเกษตรเสรีได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการว่างงานและการสร้างงานเสมอมา พร้อมกับเชื่อว่าถ้าปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบแล้วนับวันจะก่อให้เกิดปัญหาพอกพูนยิ่งขึ้นจนยากต่อการแก้ไขตามนโยบายของพรรคเกษตรเสรี เราจะเร่งดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้

๓.๑ โครงการสร้างงานในชนบท

โครงการสร้างงานในชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานและการทำงานไม่เต็มที่ของประชากรในภาคเกษตร นอกจากการนำโครงการสร้างงานในฤดูแล้งซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อลดปัญหาการว่างงานตามฤดูกาล และเพิ่มรายได้ให้กับประชากรในภาคเกษตรแล้ว พรรคได้มุ่งเน้นการสร้างงานอย่างถาวรและต่อเนื่องเพื่อให้ประชากรได้งานทำอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาชนบท

(๑) โครงการปรับปรุงและขยายระบบชลประทาน

โครงการนี้นอกจากจะช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชากรในชนบทในช่วงฤดูแล้งได้เป็นจำนวนมากแล้ว ยังก่อให้เกิดผลในระยะยาวแก่เกษตรกรที่จะมีน้ำใช้เพื่อการผลิตทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซึ่งมีผลให้เกษตรกรมีโอกาสใช้แรงงานมากขึ้นและมีทางได้รายได้จากการเกษตรสูงขึ้น

ลักษณะของโครงการปรับปรุงและขยายระบบชลประทานตลอดจนแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกนี้ พรรคจะจัดทำโครงการทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภาคที่แห้งแล้งกันดารและยากจนที่สุด โดยดำเนินการขุดลอกคูคลอง หนองน้ำ แม่น้ำที่ตื้นเขิน ขุดคลองระบายน้ำจากแม่น้ำและคลองข่อยสร้างเขื่อน และฝายงานขยายคูส่งน้ำ เพิ่มขีดความสามารถในการสูบน้ำ

จากลำน้ำโขง และอื่นๆ โดยจุดเน้นของโครงการ คือ การใช้แรงงานคนในท้องถิ่น และวิชาการที่เหมาะสม

(๒) โครงการปรับปรุงและขยายถนนในชนบท

ลักษณะของโครงการเป็นการขยายและปรับปรุงถนนในชนบท เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านต่างๆ หรือ เชื่อมกับ อำเภอ จังหวัด ให้ได้มาตรฐาน เส้นทางคมนาคมในชนบทพรรคถือเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งนอกจากจะอำนวยความสะดวกให้กับประชากรในชนบท ในด้านการเดินทางแล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้จากการสร้างงานและมีผลให้ระบบการขนส่งสินค้าเกษตรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒ โครงการสร้างงานในเมืองทั้งกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ

ในการแก้ไขปัญหาภาวะการว่างงาน และสร้างงานเพื่อรับรองเยาวชนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้กับประชากรทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด พรรคเกษตรเสรีมีแนวนโยบาย ที่จะสร้างงานโดยการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม การส่งเสริมงานหัตถกรรม และธุรกิจขนาดย่อม และการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำ

(๑) การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน การพัฒนาอุตสาหกรรมของเรา ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก นอกจากนั้นโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ได้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงควบคู่กับอุตสาหกรรมประเภทอื่น ที่ใช้ผลิตภัณฑ์อันเกิดจากก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน และรองรับประชากรที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับทั้งผู้มีการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/มหาวิทยาลัย และระดับต่ำ

ทั่วไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

(๒) การส่งเสริมหัตถกรรมและธุรกิจขนาดย่อม

แม้เราจะมีผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมและธุรกิจขนาดย่อมมีอยู่จำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่กิจการเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนและคุ้มครองจากรัฐอย่างจริงจังและถูกต้อง การประกอบการอยู่ในลักษณะต้องพึ่งตนเอง ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะขยายกิจการให้ก้าวหน้าต่อไปได้ทั้งระบบ พรรคเกษตรเสรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการเหล่านี้ ทั้งในด้านการส่งเสริมความมั่นคงของผู้ประกอบการและเป็นที่ยอมรับการทำงานของผู้ใช้แรงงาน ดังนั้น นโยบายของพรรคเราจะดำเนินการกระจายเงินทุนสู่กิจการประเภทนี้ เพื่อให้มีโอกาสกู้เงินจากสถาบันการเงินอย่างทั่วถึงและพัฒนางานวิจัย เพื่อสนับสนุนกิจการ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อกิจการหัตถกรรมและธุรกิจขนาดย่อมขยายตัวอย่างมั่นคงแล้ว จะเป็นการลดอัตราการว่างงาน และรองรับแรงงานได้เป็นอย่างดี

(๓) โครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำ

ปัจจุบัน ประชากรที่อาศัยในเมืองเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำ ขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่ถูกลักษณะ อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและแหล่งเสื่อมโทรม และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ แต่การลงทุนสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสนองความต้องการของกลุ่มคนในระดับนี้มีน้อยและการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติก็จำกัด มีจำนวนไม่เพียงพอโดยเฉพาะการสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกลักษณะในชนบทยังถูกละเลยมากเป็นที่สุด ดังนั้น พรรคเกษตรเสรีมีความเห็นว่าจำเป็นต้องสนับสนุนให้เอกชน เข้ามามีการลงทุน

อีกทางหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ไม่มียูเออัสัยรวมทั้ง ยูเออัสัยที่ไม่ถูกสุขลักษณะได้เร็วขึ้นแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้มีการจ้างงานด้านการก่อสร้างและแรงงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมหาศาลด้วย

มาตรการในการดำเนินงานนั้น พระรจะกระตุ้นให้การผลิตวัสดุก่อสร้างทุกชนิดขยายปริมาณอย่างเพียงพอ ลดต้นทุนการส้างที่อยูเออัสัยและ กำหนดมาตรการป้องกันกักตุนและเก็งกำไรในที่ดิน และดำเนินการหมุนช่วยผู้ประกอบการในโครงการส้างที่อยูเออัสัย โดยใช้มาตรการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการและมาตรการด้านการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินขยายสินเชื่อโครงการที่อยูเออัสัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางและต่ำทั้งในเมือง และชนบทให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น พระรจะปรับปรุงการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติเพื่อให้มีขีดความสามารถในการจัดที่อยูเออัสัยให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้มาตรการระดมเงินทุนจากตลาดการเงินเข้ามาช่วยเสริมการดำเนินงาน ควบคู่กับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

๔. นโยบายปฏิรูปการเงินและการคลัง

แม้ฐานะการคลังของไทยในปัจจุบันจะมีเงินคงคลังเหลืออยู่น้อย แต่เมื่อเทียบกับความต้องการที่จะใช้เงินไปในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ แล้ว การคลังของประเทศยังไม่อยู่ในฐานะที่จะสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน อันเร่งด่วนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง นโยบายเข้มงวดด้านการคลัง เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับฐานะการคลังของรัฐบาลจึงไม่ใช่วิถีทางแก้ไขปัญหาของชาติอย่างถูกวิธี ครอบใดที่คนในชาติเป็นจำนวนมากยังอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ

ในการสร้างความมั่นคง ทั้งด้านการเงินและการคลังของประเทศที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในชาติอย่างแท้จริง พรรคเกษตรเสรียึดถือหลักการบริหารการเงินและการคลังในแนวทางที่ก่อให้เกิดผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนและการสร้างเงินออมภายในประเทศเป็นหลักสำคัญ ดังนั้นพรรคจึงมีนโยบายบริหารการเงินและการคลังของประเทศ

๔.๑ นโยบายการคลัง

พรรคเกษตรเสรีมีนโยบายที่จะปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรมโดยจะเพิ่มสัดส่วนของการเก็บภาษีทางตรง หรือภาษีรายได้มากขึ้น เพื่อให้ไม่ให้ผู้ที่มีฐานะยากจนต้องแบกภาระภาษี เพราะโครงสร้างภาษีที่รัฐจัดเก็บในขณะนี้มาจากภาษีทางตรง หรือภาษีรายได้เพียงร้อยละ ๒๐ เท่านั้น ในขณะที่ภาษีทางอ้อมคือ ภาษีการค้า ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต มีอยู่ถึงร้อยละ ๘๐ ซึ่งภาษีทางอ้อมนี้ ผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระให้ผู้บริโภค ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ที่ยากจนได้รับ ในการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียภาษี พรรคเกษตรเสรีมีนโยบายที่จะจัดเก็บภาษีรายได้ในอัตราที่ก้าวหน้า คือ ผู้มีรายได้น้อยเสียในอัตราต่ำ ผู้มีรายได้สูงเสียในอัตราสูงมากขึ้นซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ว่า ผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากรัฐมากก็ควรเสียภาษีมาก

นอกจากการปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีโดยเพิ่มสัดส่วนภาษีรายได้ให้มากขึ้นแล้ว พรรคเราจะปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเสียใหม่ เพื่อป้องกันผู้พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี หรือเสียต่ำกว่าความเป็นจริง โดยยึดหลักความเสมอภาคซึ่งทุกคนไม่ว่ามีอำนาจหรืออิทธิพลแค่ไหนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเหมือนกัน เพราะรัฐบาลจำเป็นต้องมีงบประมาณสำหรับใช้ทะนุบำรุงและพัฒนา

ประเทศ และปัจจุบันเรายังเก็บภาษีคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประเทศชาติค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นเพราะปัญหาผู้หลบเลี่ยงหรือเสียภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง และวิธีการจัดเก็บภาษีของเรายังไม่รัดกุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้รัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและต้องกู้หนี้ยืมสินซึ่งเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะคนรุ่นหลัง นอกจากนี้ก็จะลดการเก็บภาษีที่ซ้ำซ้อน ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดเก็บภาษี เพื่อแก้ปัญหาการเก็บภาษีเดือน เพราะที่ผ่านมาปัญหานี้เป็นอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ส่วนการเก็บภาษีใหม่ๆ หรือการเพิ่มอัตราภาษีนั้น ถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มเฉพาะผู้ที่อยู่ในวิสัยที่จะเสียภาษีได้ เช่น ผู้ที่มีทรัพย์สิน หรือมีรายได้สูง แต่จะไม่เพิ่มภาษีที่มีผลให้ผู้มีรายได้ปานกลางและต่ำเดือดร้อน เว้นแต่ว่าเมื่อรัฐพัฒนา เศรษฐกิจและกระจายการพัฒนาไปอย่างทั่วถึงมากขึ้นประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รัฐมีค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและสวัสดิการเพิ่มขึ้นก็มีความเป็นไปได้ที่ประชาชนทั่วไปจะมีความสามารถเสียภาษีได้เพิ่มขึ้น

เพื่อเป็นการกระจายความเจริญจากเมืองสู่ท้องถิ่น พรรคเห็นสมควรที่จะต้องปฏิรูปการคลังท้องถิ่น โดยให้องค์การบริหารท้องถิ่น สามารถเก็บภาษีได้เอง หรือส่วนกลางจัดสรรเงินภาษีที่เก็บได้ไปให้องค์การบริหารท้องถิ่นให้มีงบสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

ในด้านการจัดสรรงบประมาณของประเทศทั้งหมด ก็ต้องปฏิรูปวิธีการทำงบประมาณเสียใหม่ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตอบสนองจุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศและสร้างความเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองของแต่ละหน่วยงานเป็นสำคัญ โดยหลักการใหญ่ๆ ก็คือ จะจัดสรรงบเพื่อการ

พัฒนาการเกษตรและการพัฒนาชนบทมากขึ้น เพราะขณะนี้ยังการพัฒนาชนบทยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับยอดงบประมาณทั้งหมด ทั้งที่คนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร และภาคเกษตรเป็นภาคที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคอื่นๆ มากที่สุด นอกจากนี้ก็จะเพิ่มงบด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข การให้สวัสดิการด้านต่างๆ รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ส่วนงบด้านอื่น ก็จะพยายามใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อุดหนุนวิสาหกิจในรูปแบบต่างๆ สำหรับภาระการชำระหนี้ต่างประเทศ พรรคเราจะปรับปรุงรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้ขยายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้เด่นชัด จนสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ได้ว่า เรามีศักยภาพอย่างเพียงพอ ที่จะเพิ่มพูนรายได้จากผลการลงทุนพัฒนา และอยู่ในฐานะที่ชำระหนี้ได้ครบถ้วนแน่นอนการเปลี่ยนกำหนดการชำระหนี้ก็ดี หรือการขยายการกู้ใหม่ก็ดี ด้วยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของพรรคเกษตรเสรีที่กำหนดขึ้นอย่างสมบูรณ์เป็นรูปธรรมและเด่นชัดก็จะสร้างความเชื่อถือ สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่แหล่งเงินกู้อื่นๆ

๔.๒ นโยบายการเงิน

นโยบายด้านการเงินของพรรคเกษตรเสรี พรรคเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาตลาดการเงินของประเทศเสียใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการขยายขนาดตลาดทุนและใช้ทุนเข้าเกื้อหนุนงานพัฒนาด้านต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งมาตรการของพรรคจะเข้ากำกับการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆ ให้ประกอบการภายใต้กฎเกณฑ์อย่างมีระเบียบวินัย โดยมุ่งให้สถาบันการเงินทั้งระบบกระจายทุนเข้าสู่แผนงาน ที่สนับสนุนนโยบายการสร้างงาน และการปฏิรูปทางเศรษฐกิจสังคมด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่

สนับสนุนการตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งในชนบทและในเมือง เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ต้องเป็นหนี้สินนายทุนเงินกู้เอกชนและต้องเสียดอกเบี้ยสูง ให้สามารถหันมากู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเสียดอกเบี้ยต่ำลง

ดำเนินการรักษาค่าแลกเปลี่ยนเงินตราไทยให้มั่นคงให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและนักธุรกิจ สนับสนุนการหารายได้เงินตราต่างประเทศจากการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม ประเพณี การอนุรักษ์ ศิลปกรรมและสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป

ด้านการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ จะต้องมีการเลือกสรร จัดลำดับความสำคัญเพื่อผลประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับอย่างแท้จริง มากกว่าจะเอาแต่ปริมาณการลงทุน พรรคเกษตรเสรีจึงกำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุน ในกิจการที่มุ่งเน้นในอุตสาหกรรมที่เพิ่มการจ้างงาน ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และ อุตสาหกรรมที่เราสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีจากผู้ที่มาลงทุนได้ พรรคเราจะหลีกเลี่ยง การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เพิ่มการจ้างงาน ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และอุตสาหกรรมที่เราสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีจากผู้มาลงทุนได้ พรรคเราจะหลีกเลี่ยง การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษสูง และจะไม่ส่งเสริมให้ ชาวต่างประเทศมาลงทุนอุตสาหกรรมที่ไทยสามารถดำเนินการได้เองแล้ว

นอกจากพรรคจะดำเนินการปฏิรูปการเงินและการคลัง ตามแนวทางข้างต้น พรรคเราจะใช้นโยบายที่สำคัญอีกด้านหนึ่งที่มีผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และจะมีความสำคัญต่อระบบการเงินและการคลังของประเทศต่อไปในอนาคตด้วย นั่นก็คือ

๔.๓ นโยบายประกันสังคมและการจัดสวัสดิการให้กับผู้ใช้งาน

ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประชากรที่อยู่ในชนบทเท่านั้น ประชากรที่อยู่อาศัยในเมืองส่วนใหญ่ก็อยู่ในสภาพเช่นเดียวกันผู้ที่ฐานะยากจนในเมือง ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมกรแบกหาม คนงานในโรงงาน ลูกจ้าง พนักงานชั้นผู้น้อย พ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย ก็เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในเมืองที่ต้องทำงานหนัก และได้ผลตอบแทนต่ำเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในเมืองที่สูง

พรรคเรานอกจากจะมีนโยบายที่มุ่งพัฒนาชนบทอย่างจริงจังแล้ว ก็ยังตระหนักถึงปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของคนในเมือง ดังนั้น พรรคเกษตรเสรี จึงมีนโยบายสนับสนุนให้คนในเมืองรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะในรูปแบบของสหภาพแรงงาน สหกรณ์ สมาคมวิชาชีพ ตลอดจนการรวมตัวในรูปองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อรักษาสีทธิประโยชน์ที่พึงได้ สร้างอำนาจต่อรองเพื่อเรียกร้องผลตอบแทนและสภาพการทำงานที่ดีขึ้น

พรรคเกษตรเสรี มีนโยบายสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายแรงงาน ให้มีความเป็นธรรมและทันสมัยขึ้น และให้กฎหมายมีผลบังคับใช้เพื่อประโยชน์ด้านแรงงานอย่างทั่วถึงยกระดับส่วนราชการด้านแรงงานให้มีเจ้าหน้าที่และงบประมาณเพิ่มขึ้น ขยายบทบาทสหพันธ์หรือสภาขององค์กรสหภาพแรงงานต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ระดับชาติมากขึ้น

ขณะเดียวกันพรรคเรา ก็จะสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเมื่อประสิทธิภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะเพิ่มอัตราค่าจ้างและ

การเติบโตของอุตสาหกรรมได้ สำหรับสภาพปัจจุบันค่าจ้างที่คนงานได้รับอยู่ในระดับที่ต่ำ จำเป็นต้องเขยิบขึ้นให้สอดคล้องกับภาวะการครองชีพ

ในการดำเนินงานทางการเมืองที่ผ่านมา พรรคเราสันับสนุนให้มีการออกกฎหมายประกันสังคมมาตั้งแต่ต้น เพื่อช่วยเหลือคนงานที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับอุบัติเหตุ เจ็บไข้ได้ป่วย ถูกปลดจากงาน และเมื่อปลดเกษียณอย่างไรก็ตามพรรคก็มีนโยบายที่จะขยายบทบาทของงานประกันสังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อดำเนินการได้สำเร็จสมบูรณ์ตามแนวทางและมาตรการที่พรรคเราได้กำหนดขึ้นแล้ว นอกจากจะได้ผลในทางสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของผู้ใช้แรงงานทั้งหลายได้อย่างสมบูรณ์ ยังมีผลต่อการสะสมเงินออม ซึ่งจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาลอีกด้วย

นอกจากนี้แล้ว พรรคเรายังมีนโยบายที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อบริการทางด้านสวัสดิการแก่คนจนในเมืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัย ราคาถูก ผ่อนส่งได้นาน ดอกเบี้ยต่ำ การให้ความสนับสนุนอาหาร นมฟรี หรือในราคาถูกมากสำหรับเด็กจากครอบครัวยากจน การให้สวัสดิการในเรื่องการศึกษา การฝึกอาชีพ การจัดหางาน การสาธารณสุข และการรักษาพยาบาล

๕. นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย ตามนโยบายพรรคเรา ได้เน้นการพัฒนาการลงทุนจากทุนของชาติเป็นหลัก ส่วนการลงทุนจากต่างประเทศจะส่งเสริมเฉพาะด้านที่มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง ใช้ความชำนาญพิเศษ และใช้ทุนมาก หรือในโครงการลงทุนที่มีผลต่อการสร้างงานหรือใช้วัตถุดิบภายในประเทศ แต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่อำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของไทยใน

ระยะยาว พรรคเกษตรเสรีจะไม่ยอมเปิดทางให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในกิจการที่หวังแต่ผลประโยชน์ระยะสั้นเป็นอันขาด

พรรคเกษตรเสรี ได้กำหนดแนวพัฒนาอุตสาหกรรมไปในทิศทางที่อำนวยประโยชน์ถาวรต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ และกระจายผลได้แก่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นสำคัญไม่ใช่ให้ประโยชน์เฉพาะคนกลุ่มน้อยและเป็นไปอย่างฉาบฉวย นอกจากนี้จะดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมอย่างจริงจังควบคู่กันไป

สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ก็จะวางเงื่อนไขให้มีการกระจายหุ้นเป็นบริษัทมหาชน ให้มีการจ่ายค่าจ้าง และจัดสวัสดิการให้แก่คนงานอย่างได้มาตรฐานสากล รวมทั้งไม่ยอมให้มีโอกาสผูกขาดเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภคได้ ส่วนอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าซึ่งได้รับการปกป้องคุ้มครองมานานโดยที่ผู้บริโภคต้องเป็นผู้รับภาระนั้นก็ลดการคุ้มครองลง โดยเน้นมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพและเปิดให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมในส่วนนี้เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการ และทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ยุติธรรม

โดยหลักการแล้ว พรรคเราสนับสนุนโครงการสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี และทำเรื่อน้ำลึก เนื่องจากเห็นว่า การเร่งรัดพัฒนาเกษตรกรรมให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นจะต้องสร้างฐานทางอุตสาหกรรมด้านปัจจัยการผลิตที่แข็งแกร่งและระบบการขนถ่ายสินค้าเพื่อการส่งออกที่สมบูรณ์ แม้ปัจจุบันการจัดหาซื้อปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศตลอดไป ส่วนทำเรื่อน้ำลึกนั้นก็มีความจำเป็นเพราะกิจการค้าขาย การขนส่งระหว่างประเทศ นับวันจะเติบโตจึงต้องมีท่าเรื่อน้ำลึกที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จะต้องเร่งรีบพัฒนากิจการพาณิชย์นาวีของไทย เพื่อรองรับกับปริมาณการค้าระหว่างประเทศ

ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะในปัจจุบันกิจการค้าด้านนี้ไทยต้องพึ่งพาจากต่างชาติเป็นหลักและมีมูลค่าปีละหลายแสนล้านบาท

นอกจากนั้นนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมที่พรรคเราได้ให้ความสำคัญและจะทำการส่งเสริมอย่างจริงจังก็คือ อุตสาหกรรมที่ผลิตปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ทั้งนี้ เพราะความสำเร็จในการส่งเสริมอุตสาหกรรมส่วนนี้เป็นหลักประกันพื้นฐานที่จะเร่งให้การพัฒนาการเกษตรสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้น

พรรคเรายังเห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น ควรจะวางอยู่บนรากฐานของการใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นสำคัญก่อน ทั้งแรงงานและทรัพยากรประเทศอื่นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และการพัฒนาอุตสาหกรรมของเราไม่ควรที่จะเร่งรีบเพื่อนำประเทศไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ด้วยการอาศัยแต่การลงทุนของต่างชาติเป็นหลักเพราะจะเป็นการนำพาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาที่ขาดหลักประกันและความมั่นคง ทัศนะของพรรคเราเห็นว่าถ้าเราพร้อมที่จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เราก็ควรจะเป็นด้วยลำแข้งและทรัพยากรของเราเอง เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของเรามากกว่า

เพื่อที่ประเทศจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคงด้วยลำแข้งของเราเอง พรรคเราเห็นว่า เราควรทุ่มทรัพยากรอย่างจริงจังในด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีระดับต่างๆ ที่มุ่งไปที่การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา และการขนส่งสินค้า และบริการต่างๆ อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตามการพัฒนาของเราต้องเป็นไปในทางประหยัดการใช้ทรัพยากร มีการอนุรักษ์ทรัพยากรและป้องกัน

สภาพแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าผลการพัฒนาจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ในระยะยาวจริงๆ ไม่ใช่ให้ประโยชน์เฉพาะประชาชนส่วนน้อยและในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น

๖. นโยบายด้านสังคม

พรรคเกษตรเสรี ตระหนักดีว่า ในการพัฒนาสังคมไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้นั้น กลไกทางสังคมต้องดำเนินไปในทิศทางที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสรรค์สังคมอย่างเป็นขบวนการ ดังนั้น พรรคเราจึงได้กำหนดนโยบายด้านสังคมเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกกระดับกรอบความรู้ การศึกษา คุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และอำนาจที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้ปัจจัยทางสังคมเหล่านี้ เป็นพลังผลักดันสังคมไปสู่จุดประสงค์ที่พรรคเราต้องการ

๗. นโยบายสร้างความสงบสุขให้กับประชาชน

สังคมไทยในปัจจุบัน มีปัญหาอาชญากรรม และการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอิทธิพลในทางมิชอบ ปรากฏให้เห็นอย่างดาษดื่นทั่วไป ซึ่งปัญหานี้กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความกังวลใจขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการสร้างความสงบสุขให้กับประชาชน พรรคเราจะดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๗.๑ ชำรงไว้ซึ่งกฎหมายและใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ปัญหาของสังคมไทยที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดจนมีผลต่อความสงบสุขของประชาชน ก็คือการที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมจนมีผลทำให้เกิดการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และความสงบสุขของประชาชน

พรรคเกษตรเสรีเชื่อว่า เมื่อมีการปฏิบัติใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเท่าเทียมกันแล้ว จะมีผลทำให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคม ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสังคมมากยิ่งขึ้น การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมก็就会有ความสงบสุขขึ้น นอกจากนั้น จะต้องมีการปฏิรูปกฎหมายและวิธีบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง ไม่ใช่กลายเป็นเครื่องมือสร้างอำนาจและอิทธิพล รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มอย่างที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ ส่วนปัญหาอาชญากรรมควรเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงยิ่งขึ้น และเปลี่ยนรูปแบบการกักโทษเสียใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชญากรรมเกรงกลัวและไม่กล้ากระทำความผิด

๗.๒ พรรคเรารู้ว่าอาชญากรรมในชีวิตและทรัพย์สินเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความสงบสุขของประชาชน ดังนั้น เพื่อลดคดีอุกฉกรรจ์ที่เขย่าขวัญประชาชนลงอย่างได้ผล พรรคเราจะตรากฎหมายห้ามพกอาวุธปืนและวัตถุระเบิด รวมทั้งอาวุธร้ายแรงอื่นๆ ในเขตชุมชน ยกเว้นตำรวจ ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ โดยจะดำเนินการตรวจค้นอย่างเข้มงวดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ พร้อมแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มโทษผู้ที่ฝ่าฝืนให้สูงกว่าโทษในปัจจุบัน

๗.๓ ปราบปรามยาเสพติด การค้าของเถื่อน การพนัน ตลอดจนผู้มีอิทธิพลและจะจัดการใช้อิทธิพลข่มขู่จะกำหนดให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เอาจริง เอาจัง มีการวัดผลงานทุกระยะ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมประเภทอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

๗.๔ ปฏิรูปวงการตำรวจ ตั้งแต่คัดเลือกคน การฝึกอบรม โดยเน้นในเรื่องความประพฤติและความสุจริตอย่างเข้มงวด ในด้านการบริหารของกรมตำรวจ

จะต้องมุ่งเน้นสร้างจรรยาบรรณของตำรวจที่เป็นหลักขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ ในการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อจูงใจให้ตำรวจมุ่งแข่งขันกัน ด้านความสามารถ และใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อจูงใจให้ตำรวจมุ่งแข่งขันกัน ด้านความสามารถ ผลงาน ไม่อาศัยการวิ่งเต้นอย่างที่ เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ในด้าน ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการ ก็ต้องปรับให้สูงขึ้น

พรรคเราระหนักคิดว่า ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมต่าง ๆ ไม่อาจ แก้ได้โดยมาตรการทางกฎหมาย และการปราบปรามเพียงด้านเดียวหากต้องแก้ด้วยการป้องกันพร้อมกันไป ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม การศึกษา และสภาพแวดล้อม

๘. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม

พรรคเราเห็นว่า การปฏิรูปการบริหารการศึกษาให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ นอกจากต้องการระบบการบริหารการศึกษาที่จะอำนวยความสะดวกและให้โอกาสกับ ประชาชนอย่างเป็นธรรมแล้วจะต้องเพิ่มขวัญ กำลังใจ และความภาคภูมิใจในเกียรติ แห่งความเป็นครูทั้งในด้านการกระจายอำนาจในการบริหารการศึกษา การเพิ่มค่า ตอบแทนที่เป็นเงินเดือน และสวัสดิการให้สมกับค่าของงานที่ครูต้องรับผิดชอบ หล่อหลอมคุณภาพให้กับเยาวชนของชาติตั้งแต่เริ่มย่างเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยเฉพาะ ครูชั้นประถมต้องใช้ครูที่มีวุฒิสูง มีเงินเดือน และสวัสดิการที่ดี เพราะในปัจจุบัน ผลลัพธ์ก็ได้ประจักษ์กันดีแล้วว่า ทำให้พื้นที่การศึกษาของเด็กที่ผ่านชั้นประถมอ่อน เพียงใด ยิ่งหากเด็กคนใดไม่มีโอกาสศึกษาต่อถึงชั้นมัธยมแล้วก็เป็นอันว่าเวลาที่ เสียไปในการศึกษาขั้นบังคับไม่ได้รับผลอันควร เพราะการศึกษาในระดับนี้ไม่ได้เป็น ประโยชน์โดยตรงต่อการทำมาหากินของเด็กเหล่านั้นเลย

พร้อมๆ กับการปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งหมายรวมถึงช่วยให้ครุมีบ้านเป็นของตนเองทั่วถึง ก็ต้องปรับเปลี่ยนการลงทุนด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ให้ผู้ที่จบการศึกษาสาขา และระดับต่างๆ มีโอกาสที่จะได้งานทำใกล้เคียงกับความสามารถที่ได้ศึกษา ในการวางแผนการศึกษาจะต้องคำนึงถึงอนาคตเพื่อผลิตผู้ที่จบการศึกษาให้ทำงานสอดคล้องกับความต้องการของงานที่มีอยู่

นอกจากการปรับปรุงการบริหารการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรแล้ว จะต้องมีการปฏิรูปแนวคิด ปรัชญา และหลักสูตรการศึกษา ให้มีคุณภาพในทางส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพภายในตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุด ให้ผู้เรียน รู้จักคิดเป็น วิเคราะห์เป็น ไม่ใช่เรียนแบบท่องจำเท่านั้น ขณะเดียวกันก็ต้องให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม การพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เรียนแบบแข่งขัน ตัวใครตัวมัน ซึ่งเป็นการบ่มนิสัยเห็นแก่ตัว รวมทั้งต้องเน้นภาคปฏิบัติมากขึ้นแทนที่จะเน้นจากตำราเรียนเป็นหลัก

กระจายคุณภาพการศึกษาไปสู่สถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดและชนบท เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนทุกคนตามสติปัญญาไม่ว่าจะมีหรือจนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รวมถึงขยายการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสกลับเข้ามารับการศึกษได้อย่างกว้างขวางพร้อมกันด้วย

ในด้านการศาสนา พรรคเรากำหนดให้มีการขยายการทะนุบำรุงกิจกรรมของศาสนาเพื่อให้พลังอันล้ำค่าของศาสนาได้มีส่วนหนุนเนื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เป้าหมายสมบูรณ์และรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพของประชากร พรรคเรายังได้กำหนดให้องค์กรบริหารท้องถิ่น

ดำเนินการให้วัดกับโรงเรียน เป็นองค์ประกอบของชุมชนที่จะต้องขยายความคุ้มกัน
ในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ โดยจะยกระดับรวมทั้งขยายปริมาณการศึกษาของฝ่ายสงฆ์ด้วย

ส่วนด้านศิลปวัฒนธรรมจะเพิ่มงบประมาณในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมดั้งเดิม และศิลปวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นใหม่ของคนไทย รวมทั้งเพิ่มงบในการ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ให้มากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างจิตสำนึกและ
ความภาคภูมิใจร่วมกันของคนในชาติ ทำให้เยาวชนรู้จักรากเหง้าของตนเองและ
ไม่ถูกรอบงำด้วยกระแสวัฒนธรรมตะวันตกฝ่ายเดียว

นอกจากการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สร้าง และขยายพิพิธภัณฑ์
หอศิลป์ เพิ่มขึ้นให้พอเพียงกับความต้องการแล้ว ก็ยังจะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านต่างๆ เพิ่มขึ้น สนับสนุนการสร้างงานทางศิลปวรรณกรรมที่สร้างสรรค์และ
มีคุณภาพ รวมทั้ง จัดตั้งสถาบันเพื่อให้การช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคโนโลยี

๕. นโยบายด้านการสาธารณสุข

การที่จะพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความ
สมบูรณ์พูนสุข ประชาชนในชาติจะต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์เสียก่อน ดังนั้น พรรค
เกษตรเสรีจึงให้ความสำคัญต่องานสาธารณสุขเสมอมา โดยนโยบายของพรรคจะขยาย
บริการสาธารณสุขไปสู่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยจะเพิ่มงบประมาณ
ทางด้านสาธารณสุข เพื่อให้บริการโดยเฉพาะการรักษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
ไม่ว่าจะมีฐานะดีหรือจน ด้วยการเน้นการกระจายบริการสาธารณสุข ทั้งด้านป้องกัน
และด้านรักษาพยาบาลออกไปสู่ต่างจังหวัด เฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลเมือง
เป็นพิเศษ

เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขในชนบทมีคุณภาพทัดเทียมกับบริการในเมืองจะดำเนินการให้มีแพทย์ประจำอย่างเพียงพอโดยการปรับปรุงค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินเดือนและสวัสดิการให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกับแพทย์ในเมือง มีกำลังใจที่จะสละเวลาและกำลังกายให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องเจียดเวลาไปหารายได้เสริมเพราะความจำเป็นบังคับอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ อีกทั้งจะได้เร่งผลิตแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุขอื่นเพิ่มขึ้นแล้วกระจายออกไปปฏิบัติงานในชนบทให้ทั่วถ้วนทุกตำบล

ขยายการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนและการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยการสื่อสารต่างๆ มากขึ้น เพราะถ้ามีการป้องกันที่ดีแล้ว ก็จะประหยัดทรัพยากรในการรักษาพยาบาลได้มาก

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร การผลิตยาเองในประเทศ และวิธีการรักษาพยาบาลที่ไม่ต้องช้ยามากขึ้น

ขยายบริการด้านให้คำแนะนำการเลี้ยงเด็ก ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจให้กว้างขวางทั่วถึง สนับสนุนให้มีการจำหน่ายนมราคาถูก ตลอดจนแจกนมฟรีสำหรับโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนชั้นประถมในเขตชนบทและในเมืองซึ่งเป็นถิ่นของผู้มีรายได้น้อยเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีพลานามัยที่สมบูรณ์

๑๐. นโยบายอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภค

การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ผ่านมา เน้นการเพิ่มความเจริญเติบโตของผลผลิตและรายได้ประชาชาติหรือผลกำไรส่วนบุคคลมากเกินไป จนไม่คำนึงถึงต้นทุนทางสังคมที่สูญเสียไป เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสุรุ่ยสุร่ายผิดวิสัยของผู้เห็นการณ์ไกลและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมจะพึงทำ ช้ช่วยปล่อยให้เกิดมลพิษ

มากมายอย่างโจ่งแจ้ง ไม่มีใครนำพาที่จะขจัดหรือระงับยับยั้งเลย ซึ่งถ้าปล่อยให้
เช่นนี้เรื่อย ๆ ก็จะมีผลเสียหายต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนมาก พรรคเรา
เห็นว่าเรื่องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเรื่องสำคัญ
ซึ่งรัฐบาลต้องให้ความสนใจทั้งในเรื่องการให้งบประมาณและการใช้มาตรการทางกฎหมาย
เพื่อการนี้อย่างเอาจริงเอาจัง

พรรคเราจะควบคุมกฎเกณฑ์การกำจัดน้ำเสียหรือกากวัสดุต่าง ๆ หรือ
ควันพิษรวมทั้งกลิ่นเหม็น อย่างเข้มงวดกวดขันและเด็ดขาด งานสำคัญอีกประการหนึ่ง
ในด้านนี้ คือ การแก่น้ำเสียในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสายอื่นๆ โดยด่วน การคุ้มครอง
ผู้บริโภคจะเน้นที่การควบคุมตรวจตราอาหาร ยา เครื่องดื่ม และสินค้าอื่นๆ อย่าง
เคร่งครัด รัดกุม และสม่ำเสมอ

๑๑. นโยบายพัฒนาสิทธิเด็ก สตรี ผู้เสียเปรียบและผู้ด้อยโอกาส

ถึงแม้เราจะมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อคนส่วนใหญ่
ในหลายด้านแล้วก็ตาม แต่เราก็ยังตระหนักดีว่า ยังมีเด็ก สตรี ผู้เสียเปรียบและ
ด้อยโอกาสในสังคม เช่น คนพิการ คนชราที่ยากจน ผู้ติดยาเสพติด ฯลฯ
อีกจำนวนหนึ่งที่ได้รับการทุกข์ยากเดือดร้อน ซึ่งคนกลุ่มนี้สมควรได้รับการเอาใจใส่
เป็นพิเศษ พรรคเราจึงมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสิทธิเด็ก สตรี และ
ผู้เสียเปรียบในสังคมอย่างจริงจัง

พรรคเราเห็นว่า เด็กทุกคนในชาติควรจะมีสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการ
เลี้ยงดูอย่างดี เท่าเทียมกันทั้งในแง่อาหารการกิน การดูแลสุขภาพอนามัยและความ
อบอุ่นทางจิตใจ รวมทั้งโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือ แทนที่จะต้องมาทำงานหนักหรือ
เร่ร่อนซึ่งการคุ้มครองเด็กนี้ พรรคเรามีแผนงานที่ได้กำหนดไว้ทั้งมาตรการทางเศรษฐกิจ